

คุณคือใคร...ใครคือคุณ...ตามหลักโหราศาสตร์ (3)

นำเสนอเมื่อ : 15 พ.ค. 2552

ราศีตุลย์ (16 ต.ค.- 15 พ.ย.)

หนุ่มตุลย์: ภาพลักษณะภายนอกอาจจะดูสุขุม เยือกเย็น อ่อนโยน แต่แทบไม่น่าเชื่อว่าหนุ่มราศีนี้จะมีความดูดนารมณรรอบแอบแฝงอยู่ในท่าทีสงบเย็น เป็นคนที่ชอบ หาเรื่องชวนทะเลาะบ่อยครั้ง คนอื่นๆ ที่อยู่รายรอบตัวเขาอาจมองว่าเขา เป็นคนเขา กับคนงาย ยิ้มง่าย นินแสดงว่าคุณยังไม่เห็นอีกด้านหนึ่งของเขา ช่วงเวลาที่เขา อารมณ์ไม่ดี เขาจะเหมือนพายุร้ายดั่งตัวเอง หนุ่มราศีนี้ส่วนใหญ่มักจะพิถีพิถันกับการแต่งกาย เขาต้องดูดี เสมอ ทั้งผม หน้าตาและความสะอาดเรียบร้อยของตัวเอง เป็นพวกชอบทำอะไรเป็นระบบ มีขั้นต่อน ใน ช่วงที่เขาอารมณ์ดีเขาจะดูน่ารัก ยิ้มแย้มแจ่มใส ใครเห็นก็นิยมชมชอบ มีเสน่ห์ ถ้าวันไหนเขาทำงานกลับมาเหนื่อยมากๆ เขาชอบที่จะนอนอ่านหนังสือเงียบๆ มีโลกส่วนตัว ระหว่างนั้นจะเป็นเหมือนช่วงเวลาของการสะสมพลังงาน เพื่อจะลุกมาต่อสู้ใหม่ เขาเป็นหนุ่มที่มักจะดูกลมกลืนกับสิ่งรอบตัว แต่จริงๆแล้ว เขาจะแอบทำอะไรไม่เหมือนคนอื่นบ้างเหมือนกัน แต่ไม่ถึงกับหลุดโลก เป็นคนตรงไปตรงมา สนใจรายละเอียด ปลื้กยอย ชอบเป็นที่ปรึกษาให้กับใครต่อใคร

สิ่งที่เขาไม่ชอบก็คือ คนขี้คุย หรือขี้ไม้ ถ้าคิดจะจับเขาให้อยู่หมัด คุณต้องไม่แต่ตัวจนเวอร์ หรือเป็นจุดเด่น ในวงสังคม อยากรู้ใกล้ชิดกับเขาก็ไม่ยาก หาปัญหาเพื่อขอคำปรึกษาจากเขา เขาพร้อมจะช่วยเหลือเสมอ และถ้าเขารักคุณ เขาเป็นผู้ชายโรแมนติกคนหนึ่งเลยนะ แต่ถ้ามองคิดจะเดินจากเขาไป ก็ค่อนข้างจะ ยากหน่อยหนึ่ง เพราะเขาจะมีมากกว่า 100 เหตุผลในการดึงคุณให้อยู่กับเขา และทำตัวแสนดีกับคุณ เพื่อไม่ให้คุณหนีไปจากชีวิตเขา

สาวตุลย์ : สาวราศีนี้ส่วนใหญ่ จะเป็นคนที่มีความน่ารัก สวยงาม รักความงาม ชอบในเรื่องเกี่ยวกับ ความสวยความงาม และหน้าตา มักจะดูอ่อนกว่าอายุจริง ผู้หญิงราศีนี้จะดูดี ไม่วางจะอยู่ในเสื้อผ้าสไตล์ไหน มีความคิดความผู้หญิงกับผู้ชายเท่าเทียมกัน เธอจะชอบมากถ้าได้มีการแสดงความคิดเห็น หรือถกเถียง ปัญหา ต่างๆ เธอเป็นคนมีเหตุผล แต่เวลาที่ต้องตัดสินใจ เธอมักจะเจอปัญหาเสมอ สาวตุลย์มักจะแคร์ความคิด หรือความรู้สึกของคนอื่นๆรอบตัว แต่เธอกับเป็นคนปรับตัวเข้ากับคนอื่น ๆ หรือสภาพแวดล้อมใหม่ๆได้ดี เป็นสาวที่ชอบทำงานเป็นทีม ชอบให้คำปรึกษา สาวตุลย์ไม่ชอบยุ่งเรื่องส่วนตัวของใคร และแหมเธอจะมี เรื่องสารพัดให้จัดการในแต่ละวัน ถ้าเธอรักคุณ เธอจะมีเวลา แสดงให้คุณรับรู้ได้ว่าเธอเป็นห่วง และแคร์ คุณ เป็นคนตรงไปตรงมา ถ้าเธอโกรธ คุณจะรู้ทันที ทั้งจากแววตา สีหน้า ที่เปลี่ยนไปในทันที แต่เธอไม่ชอบการด่าทอ หรือตะโกนใส่กันด้วยอารมณ์

หูกหนุ่มๆ ผู้อ่านคนใด กำลังคิดจะจีบสาวตุลย์อยู่ละก็ เธอชอบคนสะอาด สุภาพ อ่อนโยน และเป็น สุภาพบุรุษ ถ้าคุณเป็นผู้ชายเซอร์ๆ ก็ต้องดูสะอาดตา ไม่ใช่ผมเผ้ารกรุงรัง เธอรับไม่ได้ แต่ถ้ายากจะใกล้ชิด สาวราศีนี้ อายาบบวม ทางที่ดีควรอาศัยเพื่อนฝูงแนะนำให้รู้จัก เพื่อใกล้ชิดเธอมากขึ้นจะดีกว่า เธอเป็น คนฉลาด อายาวดรูหรือทำให้เธอรู้สึกว่าคุณ ใจกว้างกว่าคุณ และคุณก็จะใส่ใจสาวตุลย์มาครอบครองได้ไม่ยาก

ราศีพิจิก (16 พ.ย.- 15 ธ.ค.)

หนุ่มพิจิก : ผู้ชายซีเหงา ที่มักมีอารมณ์เศร้าอยู่ลึกๆ แต่เป็นคนที่มีความเสน่ห์ เป็นผู้ชาย ที่ช่างเห็นอกเห็นใจคนอื่น พรอมจะเข้าใจคนอื่น ๆ เสมอ, แต่เขากลับไม่เข้าใจตัวเอง ในบางครั้ง เขาเป็นคนที่พรอมจะทำในสิ่งที่เขาสนใจอย่างมุ่งมั่นไม่ถอย หากเขาคิด จะทำอะไรขึ้นมาซักอย่างหนึ่ง เขาจะตั้งใจทำอย่างมาก ถ้าเขาตกหลุมรักใคร เขาก็รัก คนละก็ เขาจะรักแบบสุดๆ, พรอมให้ทุกอย่าง เป็นคนที่จริงจังกับความรักร เขาจะไม่เสียเวลากับสาวคนไหน, ถ้าเขาไม่รัก ก็คือไม่รัก เป็นหนุ่มที่พูดความจริง หากคุณถามคำถามเขา โดยตอ้งการคำตอบ ที่ตรงกัใจ คุณละก็ รอไปเหอะ เขาจะตอบคำถามตามที่ใจเขาคิดเท่านั้น ถ้าคุณซื้อเสื้อใหม่ แลถามเขาว่า สวยไหม ถ้าไม่สวย เขาก็จะบอกคุณไปตรงๆ คุณรับได้มั้ยะ หรือถ้าเขาบอกว่า สวยจัง ดีใจไต่เลยว่ เขาหมายความ ว่าอย่างนั้นจริงๆ

สาวคนไหนที่กำลังดูใจหนุ่มราศีนี้อยู่ จงจำไว้เลยว่า คุณต้องหนักแน่น อย่อ่อนไหวง่าย เขาเป็นคนชอบ พูดคำไหนคำนั้น ไม่ชอบความโลเลไม่แน่นอน ถ้าสัญญาอะไรไว้ตอ้งทำให้ได้ เป็นผู้ชายคนหนึ่งที่รัก เพื่อนมาก คุณตอ้งไม่กีดกันเขาออกจากกลุ่มเพื่อนๆ เพราะเขาตอ้งเลือกเขาจริงๆ เขาอาจเลือกที่จะอยู่กับ เพื่อนเขา มากกว่าคุณก็ได้ เป็นผู้ชายที่เขาเจ๊ยาก ถ้าคุณรักเขา คุณตอ้งพยายามเขาให้ถึงเขา แต่ขอดีของ เขาก็มี อย่างที่บอกถ้าเขารักคุณ เขาจะรักคุณมาก และหวานแบบสุดๆเลยละ

สาวพิจิก : ผู้หญิงที่ตรงไปตรงมา ไม่เสแสร้ง ไม่ต้องเดาเลยว่าเธอคิดอะไร หรืออยู่ในอารมณ์ไหน เพราะเธอจะแสดงออกมาให้คุณรู้อเอง เป็นสาวที่มีความมั่นใจในตัวเองสูง มีเสน่ห์แบบลึกลับคนหาญ มีความภาคภูมิใจในตัวเอง อยาหวังว่าสาวราศีนี้จะเป็แม่บ้าน เพราะเธอชอบที่จะทำงานนอกบ้านมาก กว่ามานั่งทำอาหาร หรือทำความสะอาดบ้านเรือน ดูภายนอกเธออาจจะดูนุ่มนวล เป็นผู้หญิงแต่ภายในลึกๆ แล้วไม่ได้เป็นแบบนั้น เธอชอบที่จะกุมอำนาจ และสามารถสังคนอื่นๆรอบตัวเธอได้ ถ้าคุณคิดว่า เธอจะทำทุกอย่างให้คุณ หรือตามที่คุณสั่ง เพราะว่าเธอตกหลุมรักคุณละก็ คุณกำลังหวังมากเกินไป อยาหวังว่า การมของเธอกจะหวานลอมสาวคนนี้ได้ ไม่มีทางเสียละ เพราะเธอจะรู้ทันคุณไปเสียหมด เป็นสาวซีโมโห ซีระแวง อาจมีลมไม่ลงมือบาง ถ้าคุณมีแฟนราศีนี้หลบจางนบีนให้ทันก็แล้วกัน เธอชอบความหรูหรา ความมี หนามีตา และชอบที่จะเซเงิน

คุณผู้ชายที่อยากจะค้นหาความลึกลับของสาวพิจิก คุณตอ้งพยายามทำให้เธอหนีถือคุณให้ได้ สาวราศีนี้ชอบ ผู้ชายหน้าตาดี แข็งแรง สุขภาพดี ผู้ชายที่เธอสนใจ จะตอ้งเป็นพวกเรียนสูง ฐานะมั่นคง สำหรับสาวราศีนี้ ถ้าเธอรักเธอก็จะรัก เกลียดก็เกลียด เธอให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์มากกว่าความผูกพัน หากคุณคิด จะนัดกับสาวราศีนี้ คุณควรเตรียมการจนเหดีจ และอย่าไปสายในนัดครั้งแรก เพราะเธออาจจะเอาคืนใน นัดครั้งตอไปก็ป็นได้